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Sæl 

Meðfylgjandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að nemendum verði fækkað í bekkjum 
grunnskóla þar sem þess er þörf er send skóla- og frístundaráði til meðferðar.
Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði skóla- og frístundaráðs og 
leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu.
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is <mailto:olof.magnusdottir@reykjavik.is>  
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Tillaga Flokks fólksins að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf. 
Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess 
er þörf. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að bekkjastærð skiptir miklu máli fyrir flesta nemendur. 
Nemendur í of stórum bekkjum ná ekki sama námsárangri og aðrir nemendur. Þá hefur bekkjastærð 
einnig mikil áhrif á kennara. Álagið sem fylgir því að vera með 20-30 börn í „krefjandi“ bekk er slíkt að 
það stuðlar að kulnun og brottfalli úr starfi. Í tilfellum þar sem ekki er ráðið við að fækka nemendum í 
bekk þar sem þess er þörf skiptir sköpum að kennari hafi aðstoðarmann.  Með slíku fyrirkomulagi er 
einnig spornað að einhverju leyti við vandamálinu sem fylgir því að börn með dulda námsörðugleika 
og vanlíðan fari í  gegnum skólakerfið án eftirtektar. Þegar rekstur grunnskóla var færður yfir til 
sveitarfélaganna árið 1996 var ákveðið að veita sveitarfélögum ákveðið svigrúm í að útfæra rekstur 
þeirra. Allt frá árinu 1996 hafa því ekki verið í gildi reglur um stærð bekkja á vegum 
Menntamálaráðuneytisins. Það er því hlutverk Reykjavíkurborgar að tryggja að bekkjastærðir séu 
innan skynsamlegra marka og bitni ekki á velferð nemenda og kennara.
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